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สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง  
คร้ังที่ 2/2561 (คร้ังที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

 

ที่ เรื่องประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

1 รายงานภาวะ
เศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยรวมยังคงขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันปีก่อน 
ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่การบริโภคภาครัฐ      
หดตัวจากรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน 
ด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัว จากภาคการเกษตรกรรม และภาคบริการ ขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมหดตัว 
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม ขยายตัว  
+ 37.2 จากยางพารา สับปะรด มันส าปะหลัง และสุกร  
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว – 23.5  
หดตัวจากรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน   
ดัชนีภาคบริการ ขยายตัว + 6.2 จากจ านวนนักท่องเที่ยวและอัตราการเขาพักแรม
เฉลี่ย  
ดัชนีด้านการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว +9.4 จากภาษีมูลค่าเพิ่ม และปริมาณ
รถยนต์จดทะเบียนใหม่ 
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม -1.1 หดตัวจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
และทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรม 
ดัชนีด้านการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว 
 + 7.5 จากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารอุตสาหกรรม         
อาคารพาณิชย์ และสินเชื่อเพื่อการลงทุน 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 0.5  
การจ้างงาน +2.7  

มติที่ประชุม :   
1) รับทราบตามที่คลังจังหวัดระยอง 
เสนอ  
2)  มอบหมาย  ส านั กงาน เกษตร       
และสหกรณ์จังหวัดระยอง ส านักงาน
เกษตรจังหวัดระยองน าประเด็นการขึ้น
ทะเบียนผู้ปลูกสับปะรด ไปชี้แจงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในเวที
ไทยนิยม ยั่ งยืน  และให้ความรู้แก่
เกษตรกร ในการปลู กพื ชชนิ ดอื่ น       
เ ป็ น ท า ง เ ลื อ ก ด้ ว ย แ ล ะ ร า ย ง า น
ความก้ า วหน้ า ให้ ที่ ป ระชุ มทราบ         
ในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดระยอง  
 
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
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ที่ เรื่องประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

ดุลเงินงบประมาณ ดุลเงินงบประมาณในเดือนนี้ เกินดุล 3,388.3 ล้านบาท 
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 และคาดว่าจะ
ขยายตัวต่อเนื่องในปี 2561 ที่ร้อยละ 3.3 
2) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 (1) งบจังหวัด  
-‘รายจ่ายภาพรวม 298.49 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  28.42 ล้านบาท      
คิดเป็นร้อยละ 9.52  
- รายจ่ายประจ า วงเงิน 89.08 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 22.89 ล้านบาท คิดเป็น   
ร้อยละ 25.70 
- รายจ่ายลงทุน วงเงิน 209.41 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.53  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.64 
 (2) งบกลุ่มจังหวัด 
-‘รายจ่ายภาพรวม 100.16 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.13 
- รายจ่ายประจ า วงเงิน 23.79 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.9 
- รายจ่ายลงทุน วงเงิน 76.37 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 (3)  การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
- ปี 2560  วงเงิน 2,695.36  ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  1,016.03  ล้านบาท คิดเป็น  
 ร้อยละ 62.30  
- ปี 2557-2559 วงเงิน 241.17 ล้านบาท  
- เบิกจ่ายแล้ว 119.50 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 49.55ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
กรอ. 
1) นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษา กรอ.  เสนอแนะประเด็นค าถามว่า        
ตามข้อมูลที่ส านักงานคลังจังหวัดระยองน าเสนอ รายได้ของภาคการเกษตรมากขึ้นแต่
ท าไมรายได้ของเกษตรกรลดลงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูรายละเอียดและจะมี
แนวทาง/มาตรการ แก้ไขอย่างไร 
2) คลังจังหวัดระยอง : ชี้แจงว่าข้อมูลในเดือนดังกล่าว ผลผลิตมากข้ึนแต่ราคาลดลง 
ท าให้รายได้ของเกษตรกรลดลง และจะมีการปรับตัวในทุกไตรมาส 
 

 
 
 



 

3 
 

ที่ เรื่องประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

3) นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษา กรอ. เสนอแนะว่า ข้อมูลด้านการเกษตร
ต้องดูรายผลผลิตด้วย ว่ามีอะไรบ้าง จ าแนกข้อมูล 
4) ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง : ภาคการเกษตร มีผลผลิตสับปะรด 
จ านวนมากขึ้นแต่ราคาตกต่ า เนื่องจากมีผู้ปลูกจ านวนมากและปีที่ผ่านมาสับปะรดมี
ราคาสูง และเกษตรกรบางส่วนไม่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสับปะรด  
5) นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษา กรอ. : ต้องมีแนวทาง/มาตรการชี้น า       
ให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นด้วย  
6) ประธานฯ  : ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง น าประเด็นการขึ้นทะเบียน        
ผู้ปลูกสับปะรดไปชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในเวทีไทยนิยม ยั่งยืน 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้
ปลูกสับปะรด ท าให้ไม่มีช่องทางในการจ าหน่าย และจ าหน่ายในราคาต่ า  

2 3.2 รายงาน
สถานการณ์ภาค
เกษตรกรรมจังหวัด
ระยอง 

1) ผู้แทนส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง รายงานผลผลิตทางการ
เกษตรที่ส าคัญของจังหวัดระยอง โดยแยกตามผลผลิต ดังนี้ 

(1)  ทุเรียน ให้ผลผลิตรวม 77,710 ตัน ให้ผลผลิตมากที่สุดช่วงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 

(2)  มังคุด’ให้ผลผลิตรวม 11,344 ตัน’มีผลผลิตต่ ากว่าปีที่แล้วเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ช่วงที่ออกผลมากที่สุดช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  

(3)  เงาะ’ให้ผลผลิตรวม 11,446.18 ตัน เริ่มให้ผลผลผลิต ช่วงเดือนเมษายน 
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และให้ผลผลิตมากที่สุดช่วงเดือนพฤษภาคม 

(4)  ลองกอง ให้ผลผลิตรวม 1765.6 ตัน ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาให้ผลผลิต       
ช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และให้ผลผลิตมากที่สุดช่วงเดือนกรกฎาคม 

(5)  ยางพารา ให้ผลผลิตรวม 11,5595 ไร่ ราคาเฉลี่ย 51 บาท/กิโลกรัม  
2) ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทุเรียน มีผลผลิตเพิ่มข้ึน
ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา มีจ านวนรุ่นมากขึ้น เป็น 6 รุ่น (ระยะห่างแต่ละรุ่น 
15-25 วัน) ซึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนมีนาคม และมีปริมาณมากที่สุด 
ระหว่าง วันที่ 15 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2561 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมาย 
ดังนี้ 
1) ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง     
น าสถานการณ์ปัจจุบัน/ปัญหาที่แท้จริง
ไปค านวณหรือพยากรณ์ผลผลิตในแต่
ละผลผลิต เช่น จ านวนทุเรียนมีจ านวน
เท่าใด และควรจะก าหนดราคาเท่าใด  
และให้ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง
ประสานข้อมูลกับส านักงานคลังจังหวัด
ระยอง เพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้อง
กัน 
2) ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
ประสานผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย เช่น
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด มาให้ความรู้แก่
เกษตรกรการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เช่น เรื่องการจ าหน่ายทุเรียน สัญญา

- ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ. 
1) ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้น า
สถานการณ์ปัจจุบัน/ปญัหาที่แท้จริงไปค านวณหรือพยากรณ์ผลผลติในแต่ละชนดิ เช่น 
จ านวนทุเรียนมีจ านวนเท่าใดในปีนี้และควรจะก าหนดราคาเท่าใด และขอให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยองประสานข้อมูลกับส านักงานคลังจังหวัดระยอง เพื่อให้
ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน 
2) ผู้แทนเกษตรจังหวัดระยอง : ชี้แจงว่า เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอได้จัดเก็บข้อมูล 
และรายงานสถานการณ์ผลไม้ของทุกอ าเภออยู่แล้ว แต่มีปัญหาอุปสรรคคือเกษตรกร
ไม่ยอมเข้าร่วมกลุ่ม 
3) นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ : การประเมินสถานการณ์ผลไม้ที่ผ่านมาไม่มีการ       
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ถ้ามีข้อมูลถูกต้องชัดเจนก็จะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการ
ผลผลิตได้ดีด้วย 
4) ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง :  ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการ
ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ในเรื่องสถานการณ์ราคา
ผลผลิตในแต่ละช่วงเวลา 
5) ประธานฯ  : ขอให้ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ประสานผู้มีความรู้           
ด้านกฎหมายมาให้ความรู้แก่เกษตรกร การสร้างความรู้ความเข้าใจ เช่น เรื่องการ
จ าหน่ายทุเรียน สัญญาการซื้อขาย สถานการณ์ราคาทุเรียนในแต่ละวัน เพื่อลดปัญหา
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
6) ผู้แทนเกษตรจังหวัดระยอง : ชี้แจงว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้จัด
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในทุกอ าเภอ ในเรื่องทุเรียนด้อยคุณภาพ โดยได้รับ
งบประมาณจากจังหวัดระยองและเกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประกอบกับมี
การรณรงค์เรื่องทุเรียนด้อยคุณภาพ แต่พบปัญหาคือ มีการน าทุเรียนจากที่อื่นมา
จ าหน่าย แต่ใช้ชื่อทุเรียนระยอง ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ตามถนน
ทางหลวงหมายเลข 36 มีการน าทุเรียนจากที่อื่นมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก  
7) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : เสนอแนะเรื่องการจัดท า
สัญลักษณ์ทุเรียนระยองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ และส่งเสริมในเร่ืองการท่องเที่ยว

การซื้อขาย เพื่อลดปัญหาการเอารัดเอา
เปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
3) ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
สร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร     
ผู้ ป ลู ก ทุ เ รี ย น ใ น เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ท า
สติ๊กเกอร์ติดทุเรียนแต่ละสวน และออก
หนังสือรับรองคุณภาพทุเรียนให้แก่
เกษตรกร สร้างการรับรู้แก่บุคคลทั่วไป
ด้วยและรายงานที่ประชุมทราบในครั้ง
ต่อไป 
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เชิงเกษตรของจังหวัดระยอง 
8) ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง : ส านักงานเกษตรจังหวัดระยองได้จัดท า
สติ๊กเกอร์ติดทุเรียนให้กับเกษตรกรอยู่แล้ว และแต่ละสวนก็มีการพัฒนาคุณภาพของ
ทุเรียน โดยเน้นคุณภาพมากข้ึน 
9) ประธานฯ  : ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดระยองด าเนินการเรื่องคุณภาพ          
ของทุเรียนต่อไป และไปสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ปลูกทุ เรียน         
7,000 ราย ในเรื่องการจัดท าสติ๊กเกอร์ติดทุเรียนแต่ละสวน การเก็บเกี่ยวผลผลิต    
ให้ก าหนดสัญลักษณ์ในการจัดเก็บทุเรียนในแต่ละรุ่น ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร 
ด าเนินการ และออกหนังสือรับรองคุณภาพทุเรียนให้แก่เกษตรกร สร้างการรับรู้แก่
บุคคลทั่วไปด้วย 
10) ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอว่า แนวโน้มของทุเรียนมีจ านวน
ลดลง จึงมีการน าทุเรียนจากที่อื่นเข้ามาจ าหน่ายในจังหวัดระยอง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ
และของทุเรียนระยอง 

3 ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะรัฐมนตรีอย่าง
เ ป็ นท า ง ก า รน อ ก
ส ถ า น ที่ เ มื่ อ วั น ที่                
6 กุมภาพันธ์ 2561 
ณจังหวัดจันทบุรี ผ ล
ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะรัฐมนตรีอย่าง
เ ป็ นท า ง ก า รน อ ก
ส ถ า น ที่ เ มื่ อ วั น ที่                
6 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ จังหวัดจันทบุรี 
 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง : น าเสนอ ดังนี้ 
    ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี 
และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ประชุม
คณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 6/2561) ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 
     นายกรัฐมนตรีได้บัญชาให้มีการพบปะหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในภาคตะวันออก เร่ือง ทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเมื่อวันจันทร์ที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑       
เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท 
จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ 
พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
การประชุม โดยจากการประชุมดังกล่าวมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับจังหวัดระยอง ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  
1) รับทราบตามที่หัวหน้าส านักงาน
จังหวัดระยอง น าเสนอ  
2) มอบหมายส านักงานจังหวัดระยอง
แ จ้ ง ข้ อ เ ส น อ ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้
กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานจงัหวัดระยองแจ้ง 
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ที่ เรื่องประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1) การศึกษาออกแบบโครงข่ายถนนมีประเด็นการพิจารณาสนับสนุนการศึกษา
ออกแบบก่อสร้างถนนเส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิศ (อู่ตะเภา-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี) 
เพื่อการท่องเที่ยว และมีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณา
ศึกษาการออกแบบเส้นทางดังกล่าว 
1.2) การพัฒนาโครงข่ายถนน มีประเด็นการพิจารณาสนับสนุนการปรับปรุง       
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เส้นทางโดยการเพิ่มช่องทางจราจรเส้นทางบางบุตร -
ชุมแสงจังหวัดระยอง (ทล.หมายเลข ๓๔๗๑) เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงจังหวัด
ระยองกับพื้นที่ EECi ในอ าเภอวังจันทร์ และมีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวง
คมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาในรายละเอียด และจัดล าดับความส าคัญตามความ
จ าเป็นเร่งด่วนโดยค านึงถึงการเชื่อมโยงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC) 
พื้นที่ ระหว่างจั งหวัด พื้นที่ ระหว่างภาค รวมทั้ งผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม            
และประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับต่อไปในอนาคต 
1.3) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ มีประเด็นการพิจารณาสนับสนุน            
เรื่องการศึกษาออกแบบรถไฟทางคู่สายระยอง-จันทบุรี-ตราด เพื่อเชื่อมต่อรถไฟ
ความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง และ มีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับ
ข้อเสนอไปพิจารณาในรายละเอียด และจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป 
2) ด้านการท่องเที่ยว มีประเด็นการพิจารณาสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากร 
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและโรงแรมภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน และมีข้อสั่งการมอบหมาย
ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องรับข้อเสนอไปศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยให้ค านึงถึงความ
ซ้ าซ้อนกับศูนย์พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในพื้นที่ การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งมี
รูปแบบการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าก่อนขอรับการสนับสนุนตามขั้นตอน
ต่อไป 
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ที่ เรื่องประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

3).ด้านคุณภาพชีวิต มีประเด็นการพิจารณาสนับสนุน ดังนี้ .(๑).การยกระดับ
โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง จากโรงพยาบาลชุมชนประจ าอ าเภอเป็น
โรงพยาบาลขนาด ๑๐๐ - ๑๒๐ เตียง และ (๒) การจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นกรณีพิเศษ
ให้กับโรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง และมีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาจัดล าดับความส าคัญตาม  
ความจ าเป็นเร่งด่วน 
4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นการพิจารณาสนับสนุน      
เรื่องระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียในอ าเภอปลวกแดง และเขตควบคุมมลพิษ 
จังหวัดระยอง และมีข้อสั่งการ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงาน      
ที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณาในรายละเอียดของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียในอ าเภอ
ปลวกแดงและเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ก่อนให้การสนับสนุนตามขั้นตอน
ต่อไป 
     ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการ     
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สรุปผลการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่     
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐, ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ และ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ในระดับพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเตรียมความพร้อมรูปแบบรายการ
ต่างๆ และประสานงานกับกรม/กระทรวง ดังนี้ 
1) แขวงทางหลวงระยอง 
2) แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
4) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม -ราชกุมารี 
ระยอง 
5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
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ที่ เรื่องประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ กรอ. 
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : พิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ. ส่วนกลาง) กรณี 
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินจากเดิมจ านวน 10 สถานี สิ้นสุด ณ จังหวัด
ระยอง แต่ปัจจุบันได้ถูกปรับเหลือ 9 สถานี สิ้นสุด ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ระยอง พัทยา ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายเดิมที่ก าหนดจุดสิ้นสุด ณ จังหวัดระยอง 

4  ความคืบหน้าการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
น้ าประปาในเขตเมือง
ระยอง 
 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง น าเสนอ ดังนี้  คณะกรรมาธิการบริหารราชการ
แผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดประชุมชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงผลความคืบหน้า   
ในการด าเนินการแก้ปัญหา เรื่องร้องเรียนกรณี การขอรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน น้ าประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ เนื่องจากปัญหาคุณภาพน้ าประปา และปัญหาท่อแตกในเขตอ าเภอเมือง
ระยอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรับรอง 1–2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2           
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์ 
สุดสุข) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ พร้อมด้วยส านักงานจังหวัดระยอง หอการค้า
จังหวัดระยอง การประปาส่วนภูมิภาคและบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (UU) 
โดยมีพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุมฯ 
สรุปมติ ดังนี้  
1) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รายงานผลความก้าวหน้าการแก้ปัญหาต่างๆ       
ที่เกิดขึ้นได้ก าหนดแผนการด าเนินการไว้ 3 ระยะ 
1) ระยะเร่งด่วน 
 (1) ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างเข้มงวด มีการเก็บตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 30 จุด   
ทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอโดยร่วมกับกรมอนามัย 
 (2) ก ากับดูแลการซ่อมท่อจ่ายน้ าให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง หากด าเนินการ       
ไม่แล้วเสร็จ กปภ. จะเข้าด าเนินการแทนทันที 
 (3) ตัดแบ่งพื้นที่ต าบลเพ ต าบลแหลมแม่พิมพ์ ต าบลบึงส านักใหญ่ โดยส่งน้ า         
จากสถานีผลิตน้ าปากน้ าประแสร์มาบริการแทนเพื่อเพิ่มแรงดันในเขตเมือง 

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่หัวหน้า
ส านักงานจังหวัดระยอง น าเสนอ 
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 (4) ปรับปรุงวงเงินลงทุนตามสัญญาโดยด่วน และเร่งรัดด าเนินการลงทุนปรับปรุง 
เส้นท่อจ่ายน้ าให้แล้วเสร็จ 
2) ระยะกลาง 
เสนองบประมาณ จ านวน 338 ล้านบาท ก่อสร้างสถานีผลิตน้ าแห่งใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจ่ายน้ าในเขตเมืองระยอง  และเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้น 
3) ระยะยาว 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2561 – 2562 วงเงิน 1,530 ล้านบาท         
เพื่อพัฒนาระบบประปาในพื้นที่อ าเภอนิคมพัฒนา อ าเภอบ้านฉาง และโดยรอบ
สนามบินอู่ตะเภา เพื่อรองรับการจ่ายน้ าในเขตเมืองระยอง 
ในส่วนการด าเนินการได้เตรียมแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาโดยในขณะเร่งด่วนได้มีการ
ปรับปรุงเส้นท่อเดิมแล้ววงเงิน 90 ล้านบาท และ กปภ.ได้อนุญาตให้โอนเปลี่ยนแปลง
วงเงินลงทุนในสัญญารวม 60.898 ล้านบาท มาใช้ในการปรับปรุงเส้นท่อ           
และก าลังพิจารณาน าเงินที่ต้องคืนให้ กปภ.จ านวน  69.114 ล้านบาท รวมกว่า 
130 ล้านบาท มาลงทุนในการเปลี่ยนท่อในระยะอันใกล้ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารสัญญาของ 
กปภ. และ UU ในการนี้ ได้มอบหมายจังหวัดระยอง กปภ. UU หอการค้าจังหวัด
ระยอง และฝ่ายอัยการจังหวัด ร่วมประชุมหารือให้ได้ข้อสรุปภายใน 2 เดือน และรายงาน
ให้คณะกรรมาธิการฯ ทราบ ทั้งนี้หากไม่มีผลทางปฏิบัติจะด าเนินการจัดตั้งเป็นกระทู้ถาม
ในสภาต่อไป 

5 แผนการผลิ ตและ
พั ฒ น า ก า ลั ง ค น
อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ พื่ อ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 
 

(1) ผู้แทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง น าเสนอ ดังนี้ 
     ตามที่จังหวัดระยองมีค าสั่งจังหวัดระยองที่ 6006/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 
2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา      
และมอบหมายส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการส ารวจ
ความต้องการแรงงานอาชีวศึกษาจากสถานประกอบการทั้งหมด และได้มอบหมายให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ติดตามแบบสอบถามในส่วนของโรงงาน
อุตสาหกรรมและส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองติดตามในส่วนของ

มติที่ประชุม  
1 )  รั บ ท ร า บ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  น าเสนอ              
2) มอบหมาย ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดระยอง จัดท าแผนในการจัดสรร
ครูอาชีวศึกษา ไปสอนการปรับพื้นฐาน
เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนอาชีวศึกษา       

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ระยอง 
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สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งส่งแบบส ารวจประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2559  
       ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ได้จัดท ายุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
จังหวัดระยอง (พ.ศ.2560-2564) เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับความต้องการ
ก าลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ โดยมีศูนย์ประสานงานหลักการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง และศูนย์ประสานงาน
ย่อย ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาเทคนิคมาบตาพุด และวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไออาร์พีซี โดยมีผลความคืบหน้า ดังนี้ 
ผู้แทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง : รายงานแผนการรับนักเรียน/นักศึกษา 
อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ในระดับ ปวช  และระดับ ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2561 
จ านวน 11 แห่ง  รวม9,450 คน ดังนี้ 
1) ประเภทวิชา พาณิชยการ คหกรรม มีแผนการรับทั้งสิ้น 5,045 คน 

2) 2) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มีแผนการรับทั้งสิ้น 4,405 คน 
3)    ปัจจุบันอาชีวศึกษาผลิตคนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งปัญหา

คือ นักศึกษาจะมาจากคนต่างถิ่นเป็นจ านวนมาก  ผู้จบการศึกษารวมถึงผู้จบ          
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการตามแผนการรับ
นักศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  
(2)  แรงงานจังหวัดระยอง : รายงานผลการด าเนินการตามแผนการผลติ และพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตามที่ได้มีการ
ประชุมหารือกันของคณะท างานด้านต่างๆ ดังนี้ 
การส ารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ โดยมีการจัดประชุมหารือ 
ชี้แจงการส ารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดระยอง เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้มีข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ เช่น 
- แบบส ารวจควรก าหนดความต้องการ 3-5 ปี ข้างหน้า หรือมากกว่านั้น 

ใ น โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย มศึ ก ษ าต อนต้ น            
โดยจัดสรรครูจากอาชีวศึกษา 1 แห่ง 
ต้องมีการสอนฯ จ านวน  1 โรงเรียน 
และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ทราบในโอกาสแรก พร้อมทั้งรายงานที่
ประชุมทราบในครั้งต่อไป 
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- แบบส ารวจไม่ ได้สอบถามกลุ่ม  10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะ                
5 อุตสาหกรรมใหม่ ที่เป็น NEW S curve จึงควรเชิญสถานประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่  อาทิ อุตสาหกรรม Bioeconomy ยานยนต์ไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมอากาศ
ยาน มาให้ข้อมูลความต้องการแรงงาน  
- การพัฒนาพื้นที่ EEC ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน รถไฟ ท่าเรือ
สนามบิน ซึ่งต้องใช้ก าลังคนจ านวนมาก กระทรวงแรงงานจึงควรเชิญผู้ที่รับผิดชอบ  
มา ให้ข้อมูลความต้องการแรงงาน เป็นการเฉพาะ เพิ่มเติม ให้ข้อมูลมีการครอบคลุม
ครบถ้วนยิ่งขึ้น  
- การส ารวจต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด 
นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด และอาสาสมัครแรงงาน  
- การเตรียมก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กระทรวงแรงงานจะต้อง
ด าเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยผลิตก าลังคน 
- แบบส ารวจควรเพิ่มความต้องการแรงงาน ภาคเกษตร และแรงงานตามฤดูกาลด้วย  
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ควรช่วยสนับสนุนการส ารวจผ่านช่องทางต่ างๆ 
เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย รายงานวิทยุ ฯลฯ 
การด าเนินการ 
- มีหนังสือประสานขอความร่วมมือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีมวลสมาชิกในกลุ่ม เพื่อชี้แจงรายละเอียดการส ารวจ และด าเนินการส ารวจด้วย
การขอความร่วมมือสมาชิกในการตอบแบบส ารวจ 

- มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง พิจารณาประสานขอความ
ร่วมมือสื่อต่างๆ ในพื้นที่ประชาสมัพันธ์สร้างการรับรู้ การส ารวจความต้องการแรงงาน
ของสถานประกอบการคร้ังนี้  ได้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
- จัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการส ารวจ และการด าเนินการ
ส ารวจ 
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การประชุมหารือระหว่างกระทรวงแรงงานกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน        
3 สถาบัน (กกร.) เรื่องความต้องการแรงงานรองรับการพัฒนาในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 
1) ความต้องการแรงงานของภาคเอกชน 
- ให้มีฐานข้อมูลด้านแรงงาน    
- ก าหนดแบบส ารวจที่ผู้ประกอบการ/นายจ้างสมารถตอบได้ง่าย    
- แนวทางการส ารวจควรจัดเก็บจากสถานประกอบการทุกแห่ง ความร่วมมือกัน        
ในลักษณะประชารัฐ    
- ควรเพิ่มช่องทางในการส ารวจ ใช้สื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
2) ทักษะที่ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
- ภาคเอกชนเสนอแนะให้กระทรวงแรงงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือให้มีความ
ต่อเนื่องในธุรกิจที่เป็นห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน ก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยแบ่ง
สาขาอาชีพและระดับฝีมือให้ชัดเจน และควรเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา ทักษะ
ด้านช่าง ด้านทัศรนติ และพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความหลากหลายสามารถท า       
ได้หลายด้าน  
3) ข้อเสนอแนะของภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนบทบาทของกระทรวงแรงงาน 
- ขอให้พิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า        
- ขอให้พิจารณาและเร่งด าเนินการเร่ืองอ านวยความสะดวกในการน าเข้าแรงงาน 
- ขอให้พิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนพิการ                   
- ขอให้มีการบูรณาการด้านพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน      
- ขอให้เตรียมการรองรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการน าหุ่นยนต์เข้าทดแทน      
ในภาคอุตสาหกรรม และให้ความส าคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงาน    
- ขอให้พิจารณาปรับลดการน าส่งเงินสมทบประกันสังคม 
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4) การแสวงหาแนวทางที่ เหมาะสมในความร่วมมือลักษณะ “ประชารัฐ”         
เพื่อการพัฒนาต่อไป 
- จากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอจาก กกร. และผู้ประกอบการภาคเอกชน        
ในพื้นที่ EEC สรุปการจัดท าฐานข้อมูลด้านแรงงานด าเนินการเรียบร้อยแล้ว กกร. 
และผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ จะสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อเตรียม ความพร้อมด้านแรงงานในพื้นที่ EEC และภาพรวมทั้งประเทศ 
ข้อเสนอคณะกรรมการ กรอ.  
1) นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ : ปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานด้าน
อาชีวศึกษา จ านวนมาก มีแนวทางอย่างไรที่จะให้คนมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น      
และควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
2) ผู้แทนส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง : ได้มีการรณรงค์อยู่แล้ว เช่น         
สื่อประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา การประชาสัมพันธ์ การแนะแนวการศึกษาต่อจากรุ่นพี่
ที่จบอาชีวศึกษา แต่อยากให้มีนโยบายของภาครัฐมาผลักดันอีกทางหนึ่งด้วย 
3) นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : เสนอแนะเรื่องการแนะแนว
การศึกษาต่อ โดยให้มีภาคเอกชนเข้าไปร่วมด้วย 
4) ประธานที่ประชุมฯ : การแนะแนวการศึกษาต่อ ให้เชิญชวนภาคเอกชนร่วมด้วย 
5) นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ : เสนอให้มีการจัดท าแผนลงไปนิเทศตามโรงเรียน
ต่างๆ เพื่อแนะมาเรียนต่ออาชีวศึกษาให้มากขึ้น มีโรงเรียนทั้งหมดกี่แห่ง และต้อง
จัดสรรบุคลากรจ านวนกี่คนในการสอน และประเด็นการขาดแคลนแรงงานจ าเป็นต้อง
มีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อฝึกอบรมอาชีพให้บุคคลเหล่านั้นหรือไม่ 
6) นางอนุชิดา ชินศิรประภา : เสนอว่า ปัจจุบันนี้เกิดการขาดแคลนแรงงานด้านการ
บริการ ด้านการโรงแรม มีแนวทางอย่างไรในการส่งเสริมความรู้ด้านนี้หรือไม่ ควรจะ
มีการปรับหลักสูตรหรือไม่และแรงงานที่ท างานประเภทงานบริการ งานด้านโรงแรม 
ส่วนมากจะเป็นแรงงานต่างด้าว จะมีวิธีการดูแลสนับสนุน และมีแนวทางบริหาร
จัดการอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต 
7) ผู้แทนส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง : การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง มีการจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้อยู่แล้ว    
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ซึ่งจะเป็นหลักสูตระยะสั้น จบการฝึกอบรมสามารถท างานได้เลย ซึ่งวิทยาลัยเทคนิค
บ้านค่ายมีการจัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรม และขณะนี้วิทยาลัยเทคนิค
บ้านค่ายได้มีการส่งบุคลากรไปสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการปรับ
พื้นฐานเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนต่างๆ และมีปัญหาคือโรงเรียน
เอกชนบางแห่งจะไม่เปิดโอกาสให้อาชีวศึกษาเข้าไปแนะแนวทางการศึกษา ทั้งนี้จะน า
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดในการจัดสรรครูอาชีวศึกษาไปสอน ในโรงเรียน       
เพื่อปรับพื้นฐานในการเข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา และจะแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดทราบต่อไป 
8) ประธานที่ประชุมฯ : ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ครูอาชีวศึกษาเข้าไปสอน จ านวน กี่แห่ง 
9) ผู้แทนส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง : วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายปัจจุบันมี 
จ านวน 5 แห่ง โดยได้ด าเนินการมา 2 ปีแล้ว   
10) ประธานที่ประชุมฯ : ให้ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จัดท าแผนการสอน
การปรับพื้นฐานเพื่ อ เตรียมตัว เข้ า เรียนอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัย  1 แห่ ง              
ต้องด าเนินการ 1 โรงเรียน และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบด้วย 
11) ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรมี
การจัดหลักสูตรการส่งเสริมด้านจริยธรรมให้กับนักเรียน/นักศึกษา สอนให้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

6 รายงานความคืบหน้า
ใ น ก า รขั บ เ คลื่ อ น
นโยบายการพัฒนา
ระ เบี ย ง เศรษฐกิ จ
พิเศษภาคตะวันออก’
(EEC)’ 
ของรัฐบาล](น าเสนอ
ความก้าวหน้า 
เ มื อ ง ก า ร บิ น                
ภาคตะวันออก)   

ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา : น าเสนอ ดังนี้ 
จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา กรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะและขอให้การท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา น าเสนอความก้าวหน้าเมืองการบินภาค
ตะวันออกให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป ดังนี้ 
1) ความคืบหน้าของกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเปิดใช้รันเวย์    
แห่งที่ 2 ขณะนี้ยังก าหนดจุดไม่ได้เนื่องจากด าเนินการโดยบริษัทเอกชน โดยใช้อากาศ
ยานไร้คนขับ (Drone) เป็นตัวก าหนดจุด มีปัญหาอุปสรรคคือไม่สามารถด าเนินการ   
ในพื้นที่ของทหารได้  การท่าอากาศยานฯ จึงได้ขอรับการสนับสนุน Drone           
จากกระทรวงมกลาโหมมาใช้ในการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 
1 เดือนถึงจะทราบจุดพิกัดของรันเวย์แห่งที่ 2 และอาคารผู้ โดยสารแห่งที่  3 

มติที่ประชุม :  
1) รับทราบตามที่ผู้แทนการท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 
น าเสนอ 
2) มอบหมายให้ส านักงานจั งหวัด
ระยอง แจ้งส านักงานขนส่งจังหวัด
ร ะ ย อ ง จั ด ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ ร่ ว ม กั บ          
การท่าอากาศยานฯ และหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง เรื่องรถโดยสารที่ให้บริการ
ในสนามบินฯ ความต้ องการด้ าน

ส านักงานจงัหวัดระยอง 
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 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยังไม่ผ่านเนื่องจากการก่อสร้างมีการตัดผ่าน
ภูเขา ส่วนอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 ยังไม่ได้เปิดใช้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2) ความคืบหน้าผลการหารือกับส านักงานอาชีวศึกษาและสถาบันการบินพลเรือน 
เก่ียวกับความต้องการด้านบุคลากรของสถาบันการบินพลเรือน : ได้มีการประชุมแล้ว 
1 คร้ัง หารือในเร่ืองการก่อสร้างอาคารตึกต่างๆ แต่ยังไม่ได้หารือเรื่องรายละเอียดการ
รับบุคลากร ซึ่งจะมีการประชุมกันอีกครั้ง 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ กรอ. 
1) นางอนุชิดา ชินศิรประภา ที่ปรึกษา กรอ : เสนอว่า อาคารผู้โดยสารมีความ
แออัดมาก การท่าอากาศยานฯ มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
2) ผู้แทนการท่าอากาศยานฯ : ชี้แจงว่า ปัญหาความแออัดดังกล่าวเกิดจากการรับ
บริการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งปัจจุบันได้มีการเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่แล้ว และใช้อาคาร
ผู้โดยสารแห่งที่ 2 รองรับผู้โดยสารขาออก เพื่อลดความแออัดจากอาคารผู้โดยสาร
แห่งที่ 1โดยสายการบินแอร์เอเชียร์ และบางกอกแอร์เวย์ จะเริ่มใช้บริการอาคาร
ผู้โดยสารแห่งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 
3) ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : แจ้งว่าการหาผู้ประกอบการรถโดยสาร           
ในสนามบินฯ กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศผู้ชนะแล้ว ซึ่งจะมีการเปิดใช้บริการ
ประมาณเดือนเมษายน 2561 

คุณภาพของรถโดยสาร การสัมปทาน 
ฯลฯ พร้อมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยองทราบและรายงานในที่ประชุม           
ในครั้งต่อไป 
 

7 ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
สับปะรดราคาตกต่ า 

1) พาณิชย์จังหวัดระยอง รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาสับปะรดราคา
ตกต่ าโดยได้หารือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการโรงงาน 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สรุปดังนี้  

(1)  ขอความร่วมมือระยะสั้นกับผู้ประกอบการโรงงานในการรับซื้อสับปะรด       
ในราคาที่สูงขึ้น โดยได้ด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา 

(2) ปัญหาความเดือดร้อนจากผลผลิตราคาตกต่ า เกิดจากเกษตรกรที่ไม่ได้มีการ
ลงทะเบียนปลูกสับปะรดในระบบ ท าให้ไม่สามารถทราบถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่าง
แท้จริง 

(3)  ทั่วประเทศมีการปลูกสับปะรดมากขึ้น ซึ่งได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

มติที่ประชุม :  
1) รับทราบ ตามที่ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง และส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง น าเสนอ  
2) มอบหมาย ส านักงานจังหวัดระยอง
พิจารณาหาช่องทางจัดท าแผนแม่บท
การพัฒนาด้านการเกษตร Zoning     
การปลูกพืช ผลผลิตด้านการเกษตร 
ช่วงเวลาการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว 

ส านักงานจงัหวัดระยอง 
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โรงงานรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยองก่อน 
(4)  ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานแจ้งความต้องการผลผลิตให้ส านักงาน

เกษตรจังหวัดทราบ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสับปะรดได้ตรงตามความต้องการ
ของโรงงาน 

(5)  มีการแต่งตั้งคณะท างานไตรภาคีเพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
(6) ขอความร่วมมือไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการ

ให้สินเชื่อเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยแก่เกษตรกรที่ได้มีการลงทะเบียนตามระบบ 
2) ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง รายงานผลการส ารวจปริมาณผลผลิตสับปะรด  
ปัจจุบันผลผลิตสับปะรดในจังหวัดระยอง มีจ านวนมากแต่โรงงานจ านวน 4 โรงงาน 
ประกอบด้วย ในจังหวัดระยอง 2 แห่ง และจังหวัดชลบุรี 2 แห่ง สามารถรองรับ
ผลผลิตของสับปะรดได้ ปัญหาที่พบคือ เกษตรกรผู้ปลุกสับปะรดไม่ยอมข้ึนทะเบียน 

ข้อเสนอแนะ 
1) นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษา กรอ. ผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนมิถุนายน มีผลผลิตจ านวนมากแต่โรงงานขาดแคลนปัจจัยในการผลิต แต่ท าไม
ราคาสับปะรดจึงตกต่ า ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมีความเดือดร้อนจะมีแนวทาง        
และวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวย่างไร ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวด้วย และมีวิธีการจัดการกับผลิตส่วนเกินอย่างไร 
2) พาณิชย์ จังหวัดระยอง : ได้มีการหารือกับโรงงานตลอด โรงงานยังสามารถ
รองรับผลผลิตสับปะรดได้ดี มีแนวทางก าหนดมาตรการเพิ่มเติมคือการช่องทาง
จ าหน่ายไปยังต่างประเทศ และได้แจ้งปัญหาดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ทราบแล้ว 
เพื่อหาช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตสับปะรดได้มากขึ้น ซึ่งผลผลิตที่มีราคาตกต่ าจะ
เป็นสับปะรดที่ส่งโรงงาน  
3) ผู้แทนเกษตรจังหวัดระยอง : ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้รณรงค์          
และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสับปะรดรับประทานสดให้มากข้ึน 
4) นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษา กรอ.: ขอให้มีการจัดท าแผนแม่บทในการ
ปลูกผลไม้ โดยระบุว่า ช่วงใดควรปลูกผลไม้ชนิดใด โดยดูจากอุปสงค์ -อุปทาน        
เป็นตัวก าหนด 

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ผลผลิตต่อไป 
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5) ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรม : การสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรจะมี
แนวทางอย่างไร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เกษตรกรได้รับ
รู้ เช่น ข้อมูลด้านราคาผลผลิตในแต่ละช่วงเวลา 

8 ข้อเสนอภาคเอกชน 
(ด้านการลงทุน ด้าน
แ ร ง ง า น  ด้ า น ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ด้ า น
โค รง สร้ า งพื้ น ฐ าน
และโลจิสติกส์  และ
ด้านกฎระเบียบที่เป็น
อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ก า ร
ประกอบธุรกิจจังหวัด) 

1) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : การก าหนดปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัด
ระยอง 
2) นายกสมคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : ขอให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน    
ในจังหวัดระยอง ซึ่งปัจจัยที่ส าเร็จได้ ต้องสร้างความเชื่อมั่นของคนในชุมชนในเรื่อง    
อัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้ชุมชนเห็นคุณค่าของตัวเอง ซึ่งต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ
ก่อน 
3) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง :ขอให้มีการผลักดันเรื่องการ
ออกใบอนุญาตผู้ประกอบการโรงแรม  
4) ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : ปัญหาเรื่องการจอดรถบัสน าเที่ยว      
ไม่เป็นระเบียบ  
5) เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  : การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
มีแนวทางมาตรการในการจัดการปัญหาอย่างไร 
6) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง :  หลังวันที่ 1 เมษายน 2561 จะมีการปรับ
ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ า วันละ 330 บาท จะมีแนวทางในการจัดการผลกระทบอย่างไร 
7) ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา : เสนอเรื่องการออก
ใบอนุญาตผู้ประกอบการโรงแรม ซึ่งปัจจุบันเกิดปัญหาติดขัดในเร่ืองนี้ 
8) ประธานที่ประชุมฯ : ได้มีการเร่งรัดไปยังอ าเภอทุกอ าเภออยู่แล้ว 
9) นายกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด : เสนอเรื่องการเข้าร่วมการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ ททท. เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการก่อสร้างโรงแรม
แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมอุทยานฯ ซึ่งเรื่องการจัดเก็บภาษีได้ด าเนินการ     
ตามกฎหมายของกรมธนารักษ์อยู่แล้ว 
10) ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง : การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว    
ที่พัก โรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 จะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ด้านการตลาดเฉพาะโรงแรมที่มีการก่อสร้างถูกต้องตาม พรบ. เท่านั้น ซึ่งรวมถึง

มติที่ประชุม 
1) มอบหมายส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดระยอง ก าหนดปฏิทิน
กา รท่ อ ง เที่ ย วของจั งหวั ด ระยอง        
และรายงานในที่ประชุมคร้ังต่อไป  
2) มอบหมายส านักงานจังหวัดระยอง
แจ้งสถานีต ารวจภูธรเพ และเทศบาล
ต าบลบ้านเพ บริหารจัดการเรื่องการ
จัดระเบียบลานจอดรถบัสน าเที่ยวและ
รถนักท่องเที่ยวที่มาเกาะเสม็ดให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กีดขวาง
การจราจร 
3) มอบหมายส านักงานแรงงานจังหวัด
ระยอง ก าหนดมาตรการในการบริหาร
จั ด ก า ร ปั ญ ห า แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว         
และผลกระทบจากการปรับขึ้นราคา
ค่าจ้างขั้นต่ า 330 บาท    
4) มอบหมายส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดระยอง จัดการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง โดยด่วน 
และน าประเด็นปัญหาเร่ืองการก่อสร้าง
โรงแรมแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก
กรมอุทยานฯ เพื่อหารือแนวทางแก้ไข

- ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีา
จังหวัดระยอง 
 
- ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีา
จังหวัดระยอง 
 
- ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง 
 
- ส านักงานจงัหวัดระยอง 
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โรงแรมบนฝั่งด้วย และขอให้จังหวัดพิจารณาหามาตรการแก้ไขหรือน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
11) ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านโป่ง 
ทางเบี่ยงมายังถนนทางหลวงหมายเลข 3 มุ่งหน้ามาทางมาบตาพุด จังหวัดระยอง     
ซึ่งมีช่องทางจราจรเพียง 2 ช่องทาง จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร  และปริมาณ
รถบรรทุกที่วิ่งเข้าการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีปริมาณกี่คันต่อวัน 
12) ประธานที่ประชุม :ให้ฝ่ายเลขาฯ สอบถามไปยั งการนิคมอุตสาหกรรม         
มาบตาพุด ว่ามีปริมาณรถบรรทุกเข้า ออก จ านวนกี่คันต่อวัน และมีแนวทางการ
บริหารจัดการอย่างไร 
13) ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : เสนอปัญหาการจราจรติดขัด
มากบริเวณแยกบายพาสแกลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะมีวิธีการแก้ไขปัญหา
อย่างไร 

ปัญหาการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยว โรงแรม และที่พัก ในจังหวัด
ร ะ ย อ ง  เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม ดั ง ก ล่ า ว           
และรายงานจังหวัดระยองทราบ     
5) มอบหมายส านักงานจังหวัดระยอง
สอบถามการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มี
ระบบการบริหารจัดการการขนส่ง
อย่างไร และมีจ านวนรถบรรทุกเข้า – 
ออก เท่าใดในแต่ละวัน 
6) มอบหมายส านักงานจังหวัดระยอง 
แจ้งส านักทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) กรณี
ขณะนี้มีการปรับซ่อมผิวจราจรถนน
สุขุมวิทตั้ งแต่สามแยกแกลงไปยั ง
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ
ของแขวงทางหลวงระยอง และแขวง
ทางหลวงจันทบุรี มีการร้องเรียนจาก
ประชาชนเรื่องการจราจรติดขัด และ
อุบัติเหตุ/อุบัติภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 

9 เรื่องอื่นๆ 
 

พาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์เรื่องการจ าหน่ายหอมหัวใหญ่ ของจังหวัด
เชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจสั่งซื้อได้ที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  
นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษา กรอ. : ขอให้จังหวัดระยองหาจังหวัดพันธมิตร
เพื่อจ าหน่ายผลผลิตของจังหวัดระยองด้วย 
พาณิชย์จังหวัดระยอง : ได้มีการด าเนินการอยู่แล้ว โดยเป็นนโยบายของกระทรวง
พาณิชย์ และจะมีการต่อยอดผลไม้ชนิดอื่นๆ ด้วย 

รับทราบตามที่พาณิชย์จังหวัดระยอง 
น าเสนอ 
 

 

 


